

สัมภาษณ์พิเศษ

บุคคลพิเศษ บุคคลธรรมดา

วันที่ ๑๔ เดือน ๗.๘ พ.ศ. ๕๕ หน้า ๑๖

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนากุ้งดินปากช่อง สร้างครอบครัวเกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง



สเกิปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนากุ้งดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนากุ้งดินรูปแบบต่างๆให้กับเกษตรกรและผู้สนใจซึ่งในวันนี้มีตัวอย่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนากุ้งดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มีนายธัญเทพและนางดารณี หมั่นมา เกษตรกร 2 สาขามีภรรยาเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ ที่แม้เพียงจะเข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ แห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถพบกับชีวิตที่มีความสุขจนไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปจากการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธัญเทพ เล่าว่า ก่อนจะมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนากุ้งดินฯ แห่งนี้ ทำงานบริษัทเอกชนทำงานอยู่ที่ประเทศลาว มีรายได้เดือนละ 10,000-20,000 บาท ซึ่งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็กลับมาคิดว่าทำงานแล้วสุขภาพไม่ดี อากาศก็ไม่ดี ลมแฉะลอมไม่ดี จึงอยากจะหันมาอยู่ในอาชีพเกษตรอยู่กับธรรมชาติ เช่นเดียวกับภรรยาที่มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นั่นค่อนข้างสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่ายพอดีได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จ.ยโสธร ได้ไปเห็นการทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรปลอดสารพิษปลูกผักกินเอง กินมังสวิรัต ซึ่งขณะที่อยู่ที่ศูนย์ปราชญ์เราทั้งคู่มีสุขภาพดีขึ้นเพราะรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ปลูกเองไร้สารพิษ และได้อยู่กับอากาศดี ทำให้ไม่มีอาการป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเลย จากนั้นจึงได้เข้ารับการอบรมควบคู่กับศึกษาหาความรู้เรื่อง การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเริ่มปฏิบัติด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2552

จนกระทั่งทางศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากุ้งดิน กรมพัฒนาที่ดิน จะเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนากุ้งดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงได้ติดต่อให้ตนและภรรยาเข้ามาดูแลศูนย์เรียนรู้ ที่มีพื้นที่ 13 ไร่ ซึ่งเรามีหน้าที่ดู



แลศูนย์ฯ ทุกอย่างตั้งแต่จัดวางพื้นที่ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ปลูกผลไม้ ทำนาปลูกข้าวแบบนาโยนหลากหลายพันธุ์ เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ ภูฏาน อังการี เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู ไก่ ปลา กบ วัว ควาย แพะ ซึ่งที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเลย โดยจะใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์โดยเฉพาะมูลแพะนับเป็นปุ๋ยเม็ดชั้นดีที่ทำให้พืชเจริญงอกงามดี ส่วนควายที่นี่จะเลี้ยงไว้ใช้ไถนา

ด้านนางดารณี เล่าว่า ตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ แห่งนี้ สามารถหาของกินได้ทุกอย่าง ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ เรียกว่าแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย จะซื้อก็เพียงพวกซีอิ๊ว น้ำมัน น้ำตาลเท่านั้นที่ไม่ได้ทำเอง ส่วนรายได้นั้นก็มาจากการนำพืชผัก เห็ด ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคไปขาย แม้ว่ารายได้จะไม่มากนักจนกระทั่งทำให้ร่ำรวยแต่ก็ยังมีเหลือพอที่จะอยู่ได้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และมีความสุขอย่างที่เรารู้ใจ

“ถึงแม้การยึดอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะไม่ได้อสร้างรายได้สูงๆ เหมือนเงินเดือนประจำแต่ครอบครัวเราพอใจกับสิ่งนี้แม้รายได้น้อย แต่ผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่ากว่ารายได้หรือเงินทองมากนัก จึงอยากฝากบอกเกษตรกรหรือผู้ที่กำลังมองหาหนทางให้กับชีวิตว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยได้ยินมาก็ดี หรือเคยพบเห็นมาก็ดี อยากจะให้ลองมาสัมผัสด้วยตนเองแล้วจะพบว่ามันสามารถทำได้จริง เราสามารถลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกแล้วหันมาพึ่งพาตนเองทำให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน” นายธัญเทพ กล่าวอย่างภูมิใจ

